

# ABMเคาะราคา1.80บาท

## • เตรียมเข้าเทรดตลาด mai 27 ก.พ.นี้

เอเชียไปโอแมสเคาะขายหุ้นไอพีโอราคาหุ้นละ 1.80 บาท จำนวน 75 ล้านหุ้น ตั้ง บล.เคจีไอ เป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่ายพร้อมขาย 19-21 ก.พ. 61

นางศรัณยา กระแสเดียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจ แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท เอเชียไปโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM เปิดเผยว่า บมจ. เอเชียไปโอแมส ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น พร้อมด้วยผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลัก

ทรัพย์ “ABM”

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ ABM จำนวน 75 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 29.51 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิจากผลประกอบการของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2559 ถึงไตรมาส 3 ปี 2560) ซึ่งมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.06 บาท โดยมี P/E (อัตราส่วนระหว่างราคาหุ้นปัจจุบันเทียบกับกำไรต่อหุ้น) ประมาณ 29.51 เท่า ซึ่งอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เปิดให้นักลงทุนทั่วไปจอง



△ บริษัท เอเชียไปโอแมส จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

ซื้อได้ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผ่านตัวแทนหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่าย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัท มีแผนลงทุนขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มในประเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซียเพิ่ม

เดิม และลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งกับบริษัทร่วมทุนพื้นที่บริเวณภาคใต้ รวมถึงลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับ และโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับส่วนที่เหลือคาดว่าจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ■